

## สาขาการบัญชี

## ใครได้ ใครเสียในเรื่องภาษีบำรุงท้องถิ่น

ศิริพรรณ อินทรปาน<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะกล่าวถึงความสำคัญของการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น และผลที่จะเกิดขึ้นจากการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่นที่มีการปรับปรุงใหม่ หรือที่เรียกว่า “ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ” เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมากขึ้น นอกจากนี้บทความนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองตนเองของท้องถิ่น การกระจายอำนาจการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของภาครัฐ เพื่อจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น และนำมาใช้ในการจัดบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละท้องถิ่น ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการยอมรับในการเสียภาษีบำรุงท้องถิ่น โดยนำความรู้เพิ่มเติมที่ได้รับ มาปรับใช้ และมีส่วนร่วมในกระบวนการปกครองตนเองของท้องถิ่นตนมากขึ้น เมื่อทุกคนให้ความร่วมมือในการจ่ายเงินภาษีบำรุงท้องถิ่นจากการปรับโครงสร้างภาษีแบบเดิม จะเป็นการลดปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในการถือครองทรัพย์สิน สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เสียภาษี และทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีรายได้เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการในเขตพื้นที่ของตน เป็นต้น

**คำสำคัญ:** ภาษีบำรุงท้องถิ่น, ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง, ผู้เสียภาษี

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
อีเมลล์: siripan\_intaraphan@hotmail.com

## พฤติกรรมของประชาชนต่อการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบัน

สิริพงษ์ สิริมังกรทอง<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน ประชากรในประเทศไทยมีจำนวนประมาณ 70 ล้านคน ประชาชนทุกคนล้วนมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน เช่น บุคลิกภาพนิสัยใจคอ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น ความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ในการเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนดนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปอย่างเห็นได้ชัดของประชาชนคนไทย ประชาชนบางส่วนนั้น ตระหนักถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและเข้าใจถึงเหตุผลของการเสียภาษีให้แก่รัฐบาล เพื่อที่รัฐบาลจะนำเงินที่เรียกเก็บจากประชาชน มาพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึงนำมาบริหารงานภายในประเทศให้ก้าวหน้าไปพร้อมกับประเทศที่พัฒนาไปก่อนแล้ว อีกทั้งรัฐบาลยังคงยสนับสนุนให้การดำเนินชีวิตของประชาชนในประเทศดียิ่งขึ้น แต่ในทางกลับกัน ประชาชนอีกส่วนหนึ่งไม่ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ถึงแม้จะเข้าใจถึงเหตุผลของการเสียภาษีก็ตาม อาจมีสาเหตุมาจากฐานะการเงินที่ไม่ดี จึงทำให้ไม่มีเงินเพียงพอที่จะนำไปเสียภาษี หรือ มีฐานะการเงินที่ดีก็ตามแต่ไม่ยอมเสียภาษี เพราะมีความคิดที่เห็นแก่ตัว ที่จะนำเงินไปใช้ในการประกอบธุรกิจของตน ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับจิตใต้สำนึกรวมถึงพฤติกรรมที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ยังเล็ก ในการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน

**คำสำคัญ:** ภาษีมูลค่าเพิ่ม , พฤติกรรม , ความรับผิดชอบ

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
อีเมลล์: aumtigerfml01@hotmail.com

## ภาษีจากการขายของออนไลน์

อารยา รัตนโสภา<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอภาษีจากการขายของออนไลน์ เนื่องจากในปัจจุบันมีแนวโน้มทำให้ประชาชนหันมาค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ที่เน้นความสะดวกสบายและความรวดเร็วในการค้าขาย จึงทำให้ผู้ประกอบการมีรายได้เกิดขึ้นจากการขายของ และผู้ประกอบการจึงมีหน้าที่ในการเสียภาษีให้กับรัฐไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์ประเภทไหน หากกฎหมายได้กำหนดไว้จะต้องมีการเสียภาษี ซึ่งการเสียภาษีเหมือนการขายของตามปกติ โดยมีภาษีอยู่ 3 ประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขายของ ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม บทความนี้ต้องการให้ผู้ประกอบการทุกคนได้เข้าใจประเด็นสำคัญถึงรายละเอียดของภาษีจากการขายของออนไลน์มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งสามารถอธิบายให้ผู้ประกอบการขายของออนไลน์ได้เข้าใจ และรู้จักนำวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีหน้าที่เสียภาษี และการคำนวณแต่ละภาษีก็จะแตกต่างกันออกไป ในการยื่นภาษีต่อกรมสรรพากรต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ได้บังคับใช้ ต้องรู้จักนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับกรมสรรพากร

**คำสำคัญ:** ภาษีจากการขายของออนไลน์, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา, ภาษีเงินได้นิติบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม

---

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
อีเมลล์: [Ployprew1518@hotmail.com](mailto:Ployprew1518@hotmail.com)

## ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการกำไร

พิพิธพร รักตรอง<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการกำไร เนื่องจากผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีต้องคำนึงถึงจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในวิชาชีพบัญชีให้ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบไปด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต ความเที่ยงธรรม ความรู้ความสามารถและความระมัดระวังรอบคอบ การรักษาความลับ การปฏิบัติตนเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ มาตรฐานในการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมในการปฏิบัติงาน ที่ต้องยึดถือเพื่อดำรงไว้ซึ่งความถูกต้อง ความเป็นมืออาชีพ และคุณภาพของงานบริการ เพื่อไม่ให้เกิดการจัดการกำไร ซึ่งเป็นหลักการจัดการของผู้บริหาร ที่ปรับแต่งผลการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่ตามความต้องการของผู้บริหาร อาจส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลภายนอก อันเป็นสิ่งที่ขัดกับความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน อีกทั้งจรรยาบรรณจะเป็นสิ่งที่กำหนดแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่ผู้ประกอบการวิชาชีพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ต่อองค์กรไปในทิศทางที่ดีขึ้น

**คำสำคัญ :** จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี การจัดการกำไร ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
อีเมลล์: namchayanin25@gmail.com

## กระแสความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพบัญชี

นัทธมน ฤกษ์ชัย<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

การประกอบวิชาชีพบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบสูง หน้าที่หลักประการหนึ่งของนักบัญชี คือ จัดทำบัญชีและงบการเงิน เสนอต่อผู้ลงทุนเพื่อนำไปวิเคราะห์สถานะการเงินและผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการประกอบการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย นักบัญชีต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ถ้าหากนักบัญชีขาดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ นำความรู้ความสามารถแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรและเศรษฐกิจอย่างรุนแรง

ความรับผิดชอบต่อสังคมองค์กร เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันการดำเนินธุรกิจภายใต้ฐานความคิดการแสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียวนั้นได้เริ่มอ่อนลง เนื่องจากธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบเพียงอย่างเดียวไม่สามารถดำรงอยู่ได้ หากได้รับกระแสต่อต้านจากสังคมมากจะทำให้องค์กรไม่สามารถดำเนินงานด้วยความราบรื่นได้ องค์กรที่จะประสบความสำเร็จนั้นไม่สามารถวัดได้จากผลประกอบการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่กิจการพึงกระทำเพื่อเป็นกำไรแก่สังคมด้วย

บทความวิชาการฉบับนี้นำเสนอ จรรยาบรรณการประกอบวิชาชีพบัญชี และความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อกระตุ้นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีควรตระหนักถึง และทำการวิเคราะห์เชื่อมโยงการปฏิบัติงานภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและนอกองค์กร ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือขององค์กร

**คำสำคัญ :** การทุจริต จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
อีเมลล์ : jazz.jolly29234@gmail.com

## จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับคุณภาพการสอบบัญชี

สุพัตรา ลิมปนิสทธิ<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี เนื่องจากการสอบบัญชีเป็นงานทางวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านหนึ่งที่ต้องมีทั้งคุณสมบัติ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นผู้สอบบัญชี อาทิเช่นระดับการศึกษาต้องเป็นผู้จบปริญญาตรีทางสาขาการบัญชี หรือประกาศนียบัตรทางการบัญชี ต้องปฏิบัติงานสอบบัญชีมาไม่ต่ำกว่า 3,000 ชั่วโมง มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ มีสัญชาติไทย มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน และมีการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการปฏิบัติงานโดยมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ความเป็นอิสระต่อผู้ลูกค้า มีความเที่ยงตรงปราศจากความลำเอียง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถในมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สม่ำเสมอ มีการรักษาความลับของลูกค้าไม่เอาความลับของลูกค้าไปเปิดเผย มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าไม่ละทิ้งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ ไม่แย่งงานและไม่โอ้อวดงานของตน จะเห็นได้ว่างานสอบบัญชีเป็นงานที่ต้องใช้คุณสมบัติ คุณลักษณะที่เฉพาะเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในการปฏิบัติงานสอบบัญชี

**คำสำคัญ :** จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี, คุณภาพการสอบบัญชี, การสอบบัญชี

<sup>1</sup> นักศึกษาลำดับสุดท้ายชั้นบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
อีเมล : [enjaysupattra@hotmail.com](mailto:enjaysupattra@hotmail.com)

# ปัจจัยความเป็นอิสระในการสอบบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญชี ในทัศนคติของบุคลากรทางด้านการบัญชีและการเงินของบริษัทจำกัดในเขตกรุงเทพมหานคร

The independence of the audit that affect the quality of auditing in the attitude of the personnel in Accounting and Finance of Company Limited in Bangkok

ปภาวิน ทรงวิเศษ<sup>1</sup>

## บทคัดย่อ

ความเป็นอิสระในการสอบบัญชี มีความสำคัญต่อวิชาชีพและชื่อเสียงของผู้สอบบัญชีเป็นอย่างมาก และเป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีที่ผู้สอบบัญชีทุกคนต้องปฏิบัติตาม หากผู้สอบบัญชีบกพร่องหรือขาดความเป็นอิสระในการสอบบัญชีย่อมส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับคุณภาพในการสอบบัญชี การวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยความเป็นอิสระในการสอบบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญชีในทัศนคติของบุคลากรทางด้านการบัญชีและการเงิน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรทางด้านการบัญชีและการเงินของบริษัทจำกัดในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 223 คน จากแบบสอบถามที่ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง เมื่อวิเคราะห์ผลโดยอาศัย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีทางสถิติทดสอบ t-Test และ F-Test (ANOVA) และทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธี LSD และการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ว่าความเป็นอิสระในการสอบบัญชีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสอบบัญชีในทุกด้าน ดังนั้นผลการวิจัยชิ้นนี้ได้แสดงหลักฐานที่เป็นข้อเสนอแนะแก่ผู้สอบบัญชีว่า ผู้สอบบัญชีควรมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน โดยยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีการตรวจสอบและรับรองบัญชีอย่างเป็นอิสระ เป็นกลาง ปราศจากอคติและความลำเอียงพร้อมทั้งใช้ความรู้และความสามารถที่มีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รายงานการสอบบัญชีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานมากที่สุด

**คำสำคัญ :** ความเป็นอิสระในการสอบบัญชี, คุณภาพการสอบบัญชี

<sup>1</sup> นักศึกษาด้านวิชาการบัญชี, ภาคพิเศษ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



## ผู้สอบบัญชีกับความเสี่ยงในการสอบบัญชี

สุชาดา เกิดผิวดี<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

การปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีนั้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant-CPA) จะต้องปฏิบัติตามตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รองรับทั่วไป ซึ่งได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบสมุดบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี และหลักฐานอื่นๆ รวมถึงตรวจสอบงบการเงินและแสดงความคิดเห็นได้ว่างบการเงินที่กิจการจัดทำขึ้นขัดกับข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญและเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles- GAAP) หรือไม่ การปฏิบัติงานสอบบัญชีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้สอบบัญชีได้ในหลายรูปแบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเสี่ยงจึงถือเป็นเรื่องสำคัญต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีจึงควรปฏิบัติตามสอบบัญชีด้วยความระมัดระวังรอบคอบและควรมีการวางแผนการตรวจสอบให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ การประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบได้รับความสนใจมากขึ้นจากผู้สอบบัญชีในปัจจุบัน เนื่องจากช่วยให้ผู้สอบบัญชีทราบถึงโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดของรายการและข้อมูลที่มีสาระสำคัญที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินโดยรวม และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมกับความเสี่ยงนั้นๆ เพื่อให้รายงานทางการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งบการเงิน

**คำสำคัญ :** ผู้สอบบัญชี, ความเสี่ยงในการสอบบัญชี

---

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
อีเมลล์ : [suchada.k@hotmail.com](mailto:suchada.k@hotmail.com)

## การจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ ของธุรกิจยุค 4.0

สุชาดา สังข์นุ่ม<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกรมสรรพากรได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดความซ้ำซ้อนและขั้นตอนการดำเนินงาน ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสาร ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา กรมสรรพากรจึงได้พัฒนาระบบบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) ในรูปแบบใหม่ โดยกำหนดหลักเกณฑ์และพัฒนาระบบให้มีความยืดหยุ่นและสะดวกในการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจดทะเบียนภาษีของกรมสรรพากร จึงมีนโยบาย การใช้ e-Tax Invoice และ e-Receipt ขึ้น ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ส่งผลดีต่อการบริหารจัดการของภาครัฐอย่างกรมสรรพากรเป็นอย่างมากกรมสรรพากรโดยความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดทำระบบ e-Tax Invoice by Email ขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนจัดทำ ส่งมอบและเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email)ตามระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ e-Tax Invoice by Email พ.ศ.2560 มีข้อปฏิบัติควบคุมถึงเรื่อง การยื่นคำขอ การจัดทำและส่งมอบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลง การยกเลิก และการเพิกถอนการจัดทำ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศ ไม่ให้คู่ค้ายกเป็นข้อต่อสู้ในการกีดกันทางการค้า โดยการดำเนินการดังกล่าวได้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย

**คำสำคัญ :** ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์, ใบรับอิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยี, จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
อีเมลล์ : Suchadapooklik@gmail.com

## จับผิดนักลงทุน วางแผนภาษีดีหรือเลียงภาษีเก่ง

วิรงรอง อินทร์จันทร์<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง เนื่องด้วยในหลายปีที่ผ่านมา มี “การลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์” เพิ่มขึ้น เพราะผลตอบแทนจากการลงทุนนั้นสูงกว่าและรวดเร็วกว่าเงินเดือนค่าจ้างปกติ แม้แต่พนักงานประจำก็ผันตัวเองมาเป็น “นักลงทุน” จำนวนมาก เมื่อเข้ามาเป็นนักลงทุนและมีการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ นอกเหนือจากหน้าที่ในการจัดการกับหลักทรัพย์ของตนแล้ว อีกหนึ่งหน้าที่ที่ตามมาคือ การเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้เองทำให้มีนักลงทุนอยู่ไม่น้อยที่มีความคิดว่า “เหตุใดจึงต้องนำผลกำไรที่ได้จากการลงทุนไปจ่ายภาษี” “จ่ายน้อยกว่านี้ได้หรือไม่” จึงมีนักลงทุนบางส่วนที่พยายามวางแผนภาษีเพื่อจัดการกับภาษีให้จ่ายน้อยที่สุด ซึ่งการวางแผนภาษีที่ถูกต้องควรอยู่ภายใต้กฎหมาย แต่ยังมีนักลงทุนบางส่วนที่วางแผนภาษีโดยไม่คำนึงถึงกฎหมาย จึงทำให้เกิดการเลียงภาษีตามมา โดยการจัดการกับภาษีทั้งสองลักษณะนี้มีความใกล้เคียงกันมาก และเพื่อป้องกันการเลียงภาษีอย่างผิดกฎหมายทั้งโดยเจตนาและโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง นักลงทุนจึงจำเป็นต้องทราบกฎหมายเกี่ยวกับภาษีมีอะไรบ้าง ต้องรู้ว่าการผิดได้คือการวางแผนภาษี กรณีใดคือการเลียงภาษี อันจะนำไปสู่การวางแผนภาษีจากการลงทุนอย่างเป็นระบบและมั่นคงในระยะยาว

**คำสำคัญ:** การวางแผนภาษี การเลียงภาษี นักลงทุน

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
อีเมลล์: wiroongrong@gmail.com

## ธุรกรรมนอกงบดุล ความเสี่ยงทางการเงินที่ถูกหลบซ่อน

นันทิรภา นีพรรัมย์<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมนอกงบดุล (Off-Balance sheet Financing) เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมาการตัวเลขทางการบัญชีมีวิธีหรือเทคนิคต่างๆอย่างกว้างขวาง แนวโน้มการตกแต่งงบการเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อภาพลักษณ์ของบริษัทที่ต้องแสดงถึงความมั่งคั่งของบริษัทต่อสายตาผู้ที่ใช้งบการเงินภายนอก การทำธุรกรรมนอกงบดุลเกี่ยวข้องกับการจัดการรายการทางด้านหนี้สินไม่ว่าจะเป็นภาระหลักเสี่ยงการบันทึกหนี้สินและการหักลบหนี้สินที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม การทำธุรกรรมนอกงบดุลเป็นสิ่งที่บริษัทต้องเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินและเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร นักลงทุน และผู้ใช้งบการเงินควรให้ความสนใจและตระหนักถึงผลกระทบที่อาจตามมาภายหลังอีกด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจในทางที่ดี และไม่ตัดสินใจผิดพลาดในการลงทุน เมื่อทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมนอกงบดุลแล้วนั้นย่อมส่งผลดีต่อตัวนักลงทุนเองและต่อส่วนรวม ทั้งยังสามารถสร้างเกราะป้องกันตนเองจากการภาพลวงตาของการตกแต่งตัวเลขในงบการเงินได้ดียิ่งขึ้น

**คำสำคัญ:** ธุรกรรมนอกงบดุล หนี้สิน งบการเงิน

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
อีเมลล์ : nansiripa2389@gmail.com

## นักบัญชีไทยกับการเตรียมตัวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) : มุมมองของผู้บริหารองค์กร

น้ำทิพย์ กระจ่อมแก้ว<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในมุมมองของผู้บริหารองค์กร เนื่องจากทุกองค์กรย่อมมีนักบัญชีเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรทั้งสิ้น ดังคำที่ว่า “นักบัญชีเปรียบเสมือนศูนย์ข้อมูลของผู้บริหารองค์กร” หากปราศจากระบบบัญชีที่ดีแล้ว การบริหารองค์กรย่อมดำเนินไปอย่างไร้ทิศทาง เพราะขาดข้อมูลที่สำคัญในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ของประเทศไทย นั่นคือ วิชาชีพบัญชีเป็นหนึ่งในอาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายไปประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีภายใต้กรอบข้อตกลงยอมรับร่วมในวิชาชีพบัญชี(ASEAN Mutual Recognition Arrangement Framework on Accountancy Services : MRA) บทความฉบับนี้จะชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่มีต่อผู้บริหารองค์กรในการปรับตัวรับมือกับผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผู้บริหารองค์กรเองอาจได้รับประโยชน์จากโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นในการได้รับบริการจากนักวิชาชีพที่มีความสามารถจากชาติอาเซียนอื่นๆ ที่อาจจะเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยไม่ต้องเสียค่าเดินทางไกล ขณะเดียวกันก็มีความท้าทายในแง่ของการเผชิญกับอัตราค่าจ้างที่อาจปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาดแรงงานที่เปิดกว้างมากขึ้น และความสามารถในการรักษานักบัญชีที่มีความสามารถยอดเยี่ยมให้คงอยู่กับองค์กรต่อไป

**คำสำคัญ:** นักบัญชีไทย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผู้บริหารองค์กร

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
อีเมลล์: aum-ae01@hotmail.com

## รู้ทันกลบัญชี เทคนิคการตกแต่งงบการเงินที่นักลงทุนควรระวัง

ณัฐนันท์ บุญคง<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการตกแต่งงบการเงิน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้บริหารใช้เพื่อสร้างความน่าสนใจในการเลือกลงทุนของนักลงทุน ด้วยการใช้ข้อบกพร่องของกฎเกณฑ์ทางบัญชีในการปรับแก้ตัวเลขทางบัญชีผ่านเทคนิคต่างๆ อาทิเช่น การเร่งการรับรู้รายได้ การชะลอการรับรู้ค่าใช้จ่าย การเปลี่ยนกำไร การทำงานเบรค หรือการทำรายการนอกงบดุล เป็นต้น เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทดูดี ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการการประพฤติผิดจรรยาบรรณของนักบัญชีอย่างร้ายแรง และทั้งหมดนั้นส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนและผู้ใช้งบการเงินที่ถูกหลงใหลถึงผลประกอบการที่ดีขึ้น ดังนั้น นักลงทุนจึงจำเป็นต้องรู้ทันกลวิธีการตกแต่งบัญชีของผู้บริหารในรูปแบบต่างๆ และสามารถทราบถึงสัญญาณเตือนภัยที่บ่งบอกว่างบการเงินนั้นอาจมิได้สะท้อนผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่แท้จริงของกิจการ

**คำสำคัญ:** การตกแต่งงบการเงิน , นักลงทุน , งบการเงิน

---

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
อีเมลล์ : ammy250@hotmail.com

## การตรวจสอบภายใน INTERNAL AUDITING

อดิศักดิ์ พลยุทธ<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ วัตถุประสงค์ ประเภท คุณสมบัติ และจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น นำมาซึ่งความเที่ยงธรรม และโปร่งใสในการประเมินผลที่จัดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อลดความเสี่ยง และสามารถจัดการ ควบคุม ตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ เพื่อที่จะทำให้น่าเชื่อถือและเกิดความไว้วางใจ พร้อมทั้งยังช่วยยกฐานะของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ให้ได้รับการยกย่องและเชิดชูสืบต่อไป

**คำสำคัญ :** การตรวจสอบภายใน/ องค์กรตรวจสอบภายใน

## การวางระบบบัญชีที่ดี

นทจร มณฑาทอง<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนำเสนอในเรื่องการวางระบบบัญชีที่ดี ที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก ซึ่งในการวางระบบบัญชีที่ดีมีไว้เพื่อในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทางการบัญชีเพื่อช่วยให้ฝ่ายบริหารจัดการสามารถทำหน้าที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน เพื่อป้องกันการทุจริตและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ และยังสามารถนำข้อมูลทางการเงินและบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจได้ทันเวลา หากธุรกิจหรือกิจการมีสิ่งต่างๆ เหล่านี้ก็สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถทำให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงและมีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างมาก อีกทั้งธุรกิจจำเป็นที่ต้องมีการวางระบบบัญชีที่ดี เพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานของฝ่ายบริหารในด้านการควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



## บทบาทด้านเทคโนโลยีของนักบัญชียุค 4.0 THE ROLE OF TECHNOLOGY OF ACCOUNTANT 4.0

หฤทัย ญาณทัศนวรรคณ<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักบัญชีธุรกิจสามารถก้าวเข้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจแบบเดิมที่เป็นอยู่ไปสู่เศรษฐกิจที่มีบทบาทด้านเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 นอกจากนี้ภายในบทความได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ Thailand 4.0 บทบาทด้านเทคโนโลยีของนักบัญชีธุรกิจ การพัฒนาด้านบทบาทการทำงานของนักบัญชีธุรกิจ และแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยหวังให้เกิดประโยชน์ต่อนักบัญชียุคใหม่ อย่างไรก็ตามภาคธุรกิจเริ่มนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อความสะดวก ความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามความต้องการของภาคธุรกิจ และมีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล

**คำสำคัญ:** เทคโนโลยี นักบัญชีธุรกิจ Thailand 4.0

---

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## ความสำคัญของทักษะทางวิชาชีพบัญชี ที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมยุคใหม่

สยามรัฐ พันธุ์มี<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

ปัจจุบัน วิชาชีพบัญชี เป็นวิชาชีพที่มีความสำคัญ และได้รับความสนใจจากหน่วยงานทุกระดับเนื่องจากทุกองค์กร ต้องมีการจัดทำบัญชี และนำเสนองบการเงิน นักบัญชีที่ดี รวมถึงผู้ตรวจสอบบัญชี ที่จะแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ อย่างเหมาะสมนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีทักษะทางวิชาชีพบัญชี อย่างครบถ้วน วัตถุประสงค์ของบทความนี้คือ การศึกษาถึง ทักษะที่นักบัญชีต้องมี ทั้ง 5 ด้าน ซึ่ง นักบัญชี ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนและได้ศึกษามา ประกอบกับ ทักษะทางวิชาชีพบัญชี ที่ถูกกำหนดอยู่ในมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ การปฏิบัติงานทางด้านกรบัญชี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทักษะต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้นักบัญชีมีการพัฒนา และปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

**คำสำคัญ :** ทักษะทางวิชาชีพ, นักบัญชี, มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฯ

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## การจัดทำบกระแสเงินสดขององค์กรธุรกิจยุคปัจจุบัน

จินตนา อารมณโคง<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

ปัจจุบันสภาวิชาชีพบัญชีประกาศให้กิจการต้องจัดทำบกระแสเงินสด เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการนั้นให้ข้อมูลและตัวเลขในงบการเงินที่ไม่สะท้อนถึงฐานะและผลการดำเนินงานที่แท้จริง งบกระแสเงินสดจึงเป็นหนึ่งในงบที่สำคัญที่สุดบกระแสเงินสดที่เราได้หลายอย่าง หากงบกระแสเงินสดดีกิจการก็จะดีตามไปด้วย กิจการที่จัดทำบกระแสเงินสดก็จะสามารถรับรู้ถึงสภาพคล่องของเงินสดว่าอยู่ในระดับใด หากเราอ่านงบกระแสเงินสดจนชำนาญก็สามารถวางแผนทำนายอนาคตคร่าว ๆ ของกิจการได้ และจะมองเห็นโอกาสในการลงทุนได้ก่อนคนอื่นนั่นเอง

**คำสำคัญ:** สภาวิชาชีพบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## แนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ภาวิณี ชูศักดิ์<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งศึกษาถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่มีผลกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เนื่องจาก สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการบริหารธุรกิจเพิ่มมากขึ้น โดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแสวงหาผลประโยชน์ในกิจการ ดังเช่น เหตุการณ์ที่เกิดในต่างประเทศโดยมีการล้มละลายของบริษัทขนาดใหญ่และเหตุการณ์วิกฤตทางด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี 2540 ที่ผ่านมา จึงถือได้ว่าหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยสร้างประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตได้

**คำสำคัญ** : การกำกับดูแลกิจการที่ดี / การดำเนินธุรกิจ / ผลการดำเนินธุรกิจ

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

## ความสำคัญของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รัชกฤช เพ็ชรอ่อน<sup>1</sup>

### บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกล่าวถึงความสำคัญของหมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ รายการที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงิน เช่น นโยบายการบัญชี และเกณฑ์การจัดทำงบการเงิน ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน นโยบายการทำบัญชี เป็นสิ่งที่ทำให้งบการเงินของแต่ละกิจการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ใช้งานงบการเงินจะต้องอ่านก่อนว่ากิจการนั้น ใช้เกณฑ์การจัดทำงบการเงินแบบใดก่อนที่จะอ่านงบการเงิน โดยให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์การนำเสนอของงบการเงิน สรุปนโยบายการบัญชีที่บริษัทหลักทรัพย์เลือกใช้กับรายการและเหตุการณ์ทางการบัญชีที่สำคัญ รายละเอียดประกอบรายการสำคัญที่แสดงในงบการเงิน และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นตามที่มาตรฐานการบัญชีที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. และสำนักงานกำหนด นอกจากนี้ หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็นข้อปฏิบัติที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญ และเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานการบัญชี เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่องค์กร รวมถึงเป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน หรือนักลงทุนในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ

**คำสำคัญ:** หมายเหตุประกอบงบการเงิน

<sup>1</sup> นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
อีเมลล์: yuginut@hotmail.co.th